

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH PHƯỚC  
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ RIỀNG

Số: 49 / LĐLĐ

V/v vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện, giai đoạn 2019-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Phú Riềng, ngày 14 tháng 5 năm 2020

**Kính gửi:** Công đoàn cơ sở các trường học, Phòng –ban, Ngành, Đoàn thể và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 306 –KH/HU ngày 18/11/2019 của Huyện ủy Phú Riềng về việc tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện, giai đoạn 2019-2020; Kế hoạch số 24/KH-KV-MTTQ ngày 03/4/2020 của Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Phú Riềng về việc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020.

Với mục đích tập trung nguồn nhân lực xây “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ dân nghèo trên địa bàn huyện còn khó khăn về nhà ở và thực hiện chính sách an sinh xã hội, hướng đến hoàn thành mục tiêu xóa nhà tranh, tre, dột nát cho người nghèo, góp phần giảm hộ nghèo trên địa bàn.

Theo đó, Liên đoàn Lao động huyện được giao nhiệm vụ vận động xây dựng 02 căn nhà trị giá 160.000.000 đồng. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao, Liên đoàn Lao động huyện vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động trên địa bàn huyện; các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn tích cực tham gia ủng hộ.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng đề nghị BCH các CĐCS tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động trong đơn vị mình tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020, với mức cụ thể như sau:

Vận động mỗi cán bộ, CNVCLĐ trong đơn vị ủng hộ **01 (một)** ngày lương, (*Cách tính: lấy tổng số thu nhập của 01 người trong tháng : 30 ngày*).

**Thời gian vận động:** các đơn vị tổ chức vận động trong tháng 6, 7/2020.

Toàn bộ số tiền vận động được, các đơn vị nộp trực tiếp về cơ quan MTTQ Việt Nam huyện Phú Riềng (*Khối vận*) hoặc chuyển khoản theo:

Số tài khoản: 5607201001667;

Tên tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Riềng;

Tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Phú Riềng.

Sau khi vận động và nộp về địa chỉ trên, các đơn vị gửi phiếu thu (*bản sao*) về Liên đoàn Lao động huyện để theo dõi và đưa vào bình xét thi đua cuối năm.

Để công tác vận động đạt kết quả cao, đề nghị các đơn vị tuyên truyền vận động để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động và tích cực tham gia ủng hộ.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- UBMTTQ huyện;
- Lưu VT.

